

ด่วนที่สุด



เลขที่ ม.ร.ป. ๐๒๗ /๒๕๕๖

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านดาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.กสท.และสำนักงาน กสทช. ที่มีผลในการลบ “รอยมือรอยเท้า” และ “รอยธรรม” ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ที่เป็นประโยชน์สาธารณะและช่วยคำจุนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้สูญสลายไป และขอส่ง รายงานฯ ชุดที่ ๑ เพื่อพิจารณา

เจริญพร ท่านประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. กสท. และสำนักงาน กสทช.ต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชุดที่ ๑

ข้าพเจ้าในฐานะประธานที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอแสดงความยินดีมายังท่านประธานฯและคณะที่ได้รับการคัดเลือกจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งที่มีเกียรตินี้เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลกสทช.และหน่วยงานในสังกัด รวมถึงรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช.

ทั้งนี้ การที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า จะมุ่งจุดสนใจไปที่ปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นหลักนั้น ทำให้ประชาชนมีความหวังว่า คณะกรรมการที่ท่านเป็นประธานจะได้เป็นตัวแทนประชาชน ในการติดตามและประเมินผล กสทช. จะสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้น เนื่องจากนับตั้งแต่ กสทช.ชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบจากสาธารณชนมาโดยตลอด

มูลนิธิเสียงธรรมฯ ขอถือโอกาสนี้ ยิน “รายงานผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. กสท. และสำนักงาน กสทช.ต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ชุดที่ ๑” ซึ่งอธิบายถึงปัญหาและผลกระทบต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนระดับชาติในประเภท “บริการชุมชน” มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการสาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาที่กระจายเสียงเป็นประโยชน์สาธารณะทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่นต่อประเทศชาติและสังคม มีสถานีวิทยุในเครือข่ายทั่วประเทศรวม ๑๒๘ สถานี ส่วนใหญ่เป็นสถานีวิทยุขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่มีกำลังส่งสูงขนาดหนึ่งหมื่นวัตต์เทียบเท่าสถานีวิทยุของรัฐมีเพียง ๓ สถานีเท่านั้นคือที่ อุดรธานี กรุงเทพมหานคร และที่ร้อยเอ็ด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
13 พ.ค. ๕๖

สถานีวิทยุแต่ละแห่งสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนที่เสียสละทรัพย์ แรงกาย แรงสติปัญญา นำมาถวายให้เป็นสมบัติขององค์หลวงตาพระมหาบัวฯ เป็น “สมบัติของสงฆ์” ทั้งในด้านอุปกรณ์ และพื้นที่การกระจายเสียงที่เดิมว่างเปล่า ปัจจุบันได้เกิดประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริงตามกฎหมาย แม้ในปัจจุบันประชาชนยังได้ร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและการซ่อมบำรุงสถานีวิทยุ ดังนั้น เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ จึงเป็นสถานีวิทยุภาคประชาชน เนื่องจากเป็น “ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน”

นอกจากนี้ เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า สถานีวิทยุภาคประชาชนที่เป็นประโยชน์โดยไม่มีโฆษณาที่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ มีจำนวนน้อยรายสัดส่วนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กฎหมายและแผนแม่บทได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ให้ กสทช. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และการส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่ในกิจการบริการชุมชนด้านกิจการกระจายเสียง ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ และให้ กสทช. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชน”

แต่ขณะนี้เป็นเวลาเกือบจะ ๒ ปีแล้วที่ กสทช. ชุดนี้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แต่ยังไม่พบความพยายามใด ๆ ในการออกประกาศดังกล่าวตามที่บัญญัติในกฎหมายและแผนแม่บท นอกจากนี้ ประกาศของ กสทช. ทุกฉบับที่เกี่ยวกับวิทยุ “บริการชุมชน” ยังคงจำกัดเป็นเพียงชุมชนเชิงพื้นที่ ไม่รวมถึงชุมชนในเชิงความสนใจร่วมกัน (ชุมชนเชิงประเด็น) ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วด้วย

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีทางออกในเรื่องนี้อยู่ เนื่องจาก กสทช. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการประกอบกิจการของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน เนื่องจากไม่ได้จำกัดให้ชุมชนเป็นเพียงเชิงพื้นที่ สอดคล้องกับมติของ กทช. และ กสทช. รักษาการ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยและการรับฟังความเห็นของ กสทช. ในเรื่องวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็นอีกด้วย ประกาศฉบับนี้ยังมีข้อกำหนดที่ให้ผู้ประกอบการแสดงถึงสถาปัตยกรรมโครงข่ายของกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นผู้ประกอบการระดับชาติของมูลนิธิเสียงธรรมฯ ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ

ดังนั้น กสทช. กสท. และสำนักงาน กสทช. ควรสนับสนุนให้มูลนิธิเสียงธรรมฯ สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ใช่ผลักใส่ให้ไปใช้ประกาศพิพาท ซึ่งปัจจุบันศาลปกครองได้รับคำฟ้องกรณีประกาศพิพาทแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. กสท. และสำนักงาน กสทช. ดังกล่าวข้างต้น ได้มีผลให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งอยู่ในภาวะสุญญากาศ คือ ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และไม่มีใบอนุญาตเรื่อง ขอรับใบอนุญาตให้ทำ มี ไซ้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หากเปรียบเทียบกับผู้ขับขีรถยนต์ก็คือ แต่เดิมมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ มีใบขับขี แต่ไม่มีทะเบียนรถ ปัจจุบันไม่มีทั้งใบขับขี และไม่มีทั้งทะเบียนรถ ซึ่งข้าพเจ้าจะจัดทำรายงานชุดที่ ๒ รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบรายงานทั้ง ๒ ชุด มาเรียนเสนอในโอกาสต่อไป

หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้สืบไป โดยไม่ยอมให้มีทางออกตามที่เสนอข้างต้น ย่อมเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อมรดกธรรมที่องค์หลวงตาฯ ได้เมตตาฝากเอาไว้ ประหนึ่ง กสทช.จงใจจะลบ “รอยมือ รอยเท้า” และ “รอยธรรม” ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนให้สูญหายไปจากประเทศไทย อันเป็นแผ่นดินที่องค์ท่านได้เมตตาเป็นผู้นำในการช่วยชาติ นำพาเมืองไทยให้พ้นบ่วงกรรมทางเศรษฐกิจ ยิ่งความผาสุกเย็นใจให้กับทุกชีวิตในเมืองไทย และยิ่งเท่ากับ กสทช.ทำลายประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนพึงได้ และยังเป็นการทำร้ายสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงตามที่แนบมาต่อรัฐสภา และประชาชนด้วย ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีจะอาราธนาบัณฑิตครูบาอาจารย์และเชียวคณะทำงานของมูลนิธิฯ มาให้การเพิ่มเติมต่อท่านหรือคณะทำงานของท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามาในโอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช)

ประธานที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

ประสานงาน : ๐๘๗ ๐๕๑๙๑๙๑